



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนส่งเสริมการปลูก ไทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๓-๙  
ที่ ทส ๑๖๑๙๑.๒/ ๑๐๙๙ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและตัดราไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะทำไม้ออกจากสวน  
ป่ามิตรภาพ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕  
ที่ ๕๓/ ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ  
และตัดราไม้ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะทำไม้ออกจากสวนป่ามิตรภาพ มาเพื่อทราบ สำหรับส่งเสริม  
การปลูกป่า ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และส่วนจัดการป่าชุมชน เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและ  
ปฏิบัติ

# กรมป่าไม้

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕

ที่ ๗๗/๒๕๕๖

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้

ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จะทำไม้ออกจากสวนป่ามิตรภาพ

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ ได้อนุมัติแผนการตัดสางขยายระยะไม้ในสวนป่ามิตรภาพ แปลงปี ๒๕๑๖ เนื้อที่ ๒๕๐ ไร่ และให้งานสวนป่ามิตรภาพ สำนักส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ ศิริราชา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ต่อมา งานสวนป่ามิตรภาพได้หมายคัดเลือกไม้สักที่จะทำการตัดสางขยายระยะและจัดส่งบัญชีคัดเลือกไม้มาเพื่อพิจารณาและขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและตีตราไม้ตามหนังสืองานสวนป่ามิตรภาพ ที่ ทส ๑๔๑๒.๕(มก)/๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วนั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดูแล รักษา และใช้ประโยชน์สวนป่าที่ปลูกโดยใช้งบประมาณของกรมป่าไม้ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงให้ นายธนู บุญทน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ ออกไปทำการตรวจสอบและตีตราไม้ ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะทำไม้ออกจากสวนป่ามิตรภาพ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ดังกล่าว และให้คณะกรรมการตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๑๐๖๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประธานกรรมการ นายมงคล วงษ์เนียม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน แทนผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ กรรมการ และนายบุญสืบ รักศิลป์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการโดยเคร่งครัดแล้วรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕ ทราบด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

(ลงนาม) เสกสรรค์ กวณะปาณี

(นาย เสกสรรค์ กวณะปาณี)

นักวิชาการชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕

(นายธนู บุญทน)

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน